

BẢO VỆ NGUỒN LỢI, PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP CÁC TỈNH PHÍA BẮC VỀ QUẢN LÝ DỊCH BỆNH, KIỂM SOÁT ATTP TRONG NUÔI TRỒNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa có thông báo kết quả tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ nguồn lợi, phát triển thủy sản và đánh giá công tác phối hợp các tỉnh phía Bắc về quản lý dịch bệnh, kiểm soát ATTP trong nuôi trồng và tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn Hà Nội.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017. Với mục tiêu để sản phẩm nông nghiệp nói chung, sản phẩm thủy sản nói riêng được tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh đảm bảo ATTP, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đơn vị quản lý nhà nước về thủy sản của Hà Nội và các tỉnh trong phòng chống dịch bệnh; kiểm dịch vận chuyển; kiểm soát sản phẩm thủy sản; truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thủy sản khi đưa vào thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ thủy sản và sản phẩm thủy sản đảm bảo ATTP của thành phố và các tỉnh; nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cần có một số các giải pháp như sau:

Về công tác quản lý hợp tác:

- Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin và kinh nghiệm về quy hoạch phát triển NTTS, xây dựng hạ tầng vùng nuôi tập trung, các sản phẩm thủy sản phải được kiểm soát; Trao đổi về các chính sách quản lý phát triển chăn nuôi thủy sản, phòng chống dịch bệnh, vận chuyển, kinh doanh thủy sản và sản phẩm thủy sản; các chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở đầu mối nuôi tập trung và sản phẩm thủy sản; kinh nghiệm quản lý, xóa bỏ các điểm kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ không nằm trong quy hoạch;

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát chất lượng thủy sản và sản phẩm thủy sản được đưa ra thị trường nhằm giám sát tốt từ sản xuất giống, nuôi trồng đến khâu lưu thông, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm thủy sản sạch cung cấp tại Hà Nội và cung ứng cho các tỉnh khác;

- Khuyến khích và kết nối các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thủy sản an toàn. Phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thủy sản như: Chợ đầu mối; sàn giao dịch; cửa hàng; điểm bán hàng; điểm phân phối.

Về trách nhiệm của Hà Nội:

- Cử cán bộ trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác quản lý dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát thủy sản và sản phẩm thủy sản. Cung cấp các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác khuyến khích phát triển chăn nuôi thủy sản, quản lý dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát thủy sản và sản phẩm thủy sản để các tỉnh tham khảo, vận dụng.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng các sản phẩm thủy sản từ các địa phương, tỉnh, thành vào tiêu thụ trên thị trường Hà Nội; thông tin kịp thời để phối hợp quản lý ở nơi sản xuất. Cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm thủy sản cho các tỉnh để tham khảo lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đảm bảo về an ninh trật tự cho các tổ chức, cá nhân bán sản phẩm an toàn tại Hà Nội.

- Giới thiệu, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tìm hiểu, liên kết, hợp tác tiêu thụ sản phẩm thủy sản an toàn. In ấn, giới thiệu, quảng bá miễn phí thông tin, hình ảnh tuyên truyền về sản phẩm thủy sản đảm bảo an toàn của các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống thông tin của thành phố Hà Nội như: Đài PTTH Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Website, tập san của ngành Nông nghiệp & PTNT,...

Về trách nhiệm của các tỉnh:

- Quản lý, kiểm soát các sản phẩm thủy sản trước khi tiêu thụ vào thị trường Hà Nội; có giấy tờ chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm và các loại giấy tờ khác liên quan theo quy định khi cơ quan chức năng kiểm tra.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu sản phẩm thủy sản tại các tỉnh, về giống thủy sản mới, về dịch bệnh, các chương trình phát triển thủy sản và phương pháp quản lý kiểm dịch, kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh.

- Tổ chức quảng bá và giới thiệu về các cơ sở, vùng nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm,...

Đề xuất, kiến nghị:

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy sản:-

Có văn bản chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống, sản phẩm thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam tại các cửa khẩu, sân bay và các tỉnh giáp danh biên giới, cửa khẩu,... Hỗ trợ xây dựng chuỗi sản phẩm thủy sản ATTP trên địa bàn Hà Nội.

- Tăng cường văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và Quyết định 188/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, để các tỉnh phối hợp triển khai thực hiện.

- Về hoạt động kinh doanh vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản: Theo quy định tại khoản 1, Điều 28, Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển thủy sản không có xác nhận hoặc chứng nhận nguồn gốc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên không có văn bản nào quy định cụ thể về mẫu "giấy chứng nhận" hoặc "giấy xác nhận", chính vì vậy trong quá trình kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thủy sản, sản phẩm thủy sản gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị Tổng cục Thủy sản nghiên cứu sớm tham mưu, trình Chính phủ sửa đổi bổ sung.

- Tổng cục Thủy sản nghiên cứu, đề nghị bổ sung nội dung xử lý trong Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ, Quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản, tại Điều 15: Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản, chỉ khi dùng kích điện để đánh bắt thủy

sản; tàng trữ, vận chuyển công cụ kích điện trên tàu cá hoặc phương tiện nổi khác thì được xử lý (còn mang vác kích điện trên người, trên các phương tiện đi trên mương, bờ ruộng thì không xử lý được).

- Hướng dẫn cụ thể để các địa phương kiểm soát giống thủy sản khi lưu thông nội tỉnh. Đề nghị có chính sách hỗ trợ hạ tầng cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản nước ngọt và công tác tiêu thụ sản phẩm thủy sản nội đồng.

- Hàng năm tổ chức các hội nghị sơ kết; tổng kết, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và phối hợp tiêu thụ sản phẩm ATTP giữa các tỉnh, thành.

UBND Thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ về công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, quản lý cảnh báo môi trường, dịch bệnh trong quá trình nuôi và kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản; xử lý môi trường, phòng dịch bệnh cho các vùng NTTS trên địa bàn thành phố để hạn chế dịch bệnh và bảo đảm VSATTP cho người tiêu dùng.

- Cho rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Rà soát, bổ sung các vùng NTTS tập trung trên địa bàn thành phố được hỗ trợ theo Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội.

Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố:

- Tiếp tục tham mưu với Sở Nông nghiệp & PTNT đề xuất UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, quản lý cảnh báo môi trường, dịch bệnh trong quá trình nuôi và kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản; Thường xuyên trao đổi thông tin; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong công tác quản lý giống thủy sản, động vật thủy sản và sản phẩm thủy sản khi lưu thông trên địa bàn các tỉnh, thành nói chung và Hà Nội nói riêng; Hàng năm, tổ chức các hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và phối hợp tiêu thụ sản phẩm ATTP giữa các tỉnh, thành và phối hợp thanh tra, kiểm tra thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ II CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 02-CTR/TU



Ban Chỉ đạo Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2017 nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên TW Đảng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 và Đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó ban Chỉ đạo Chương trình 02 tới dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chu Phú Mỹ - Thành ủy viên – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Cơ quan thường trực Chương trình 02-Ctr/TU đã báo cáo chi

tiết kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác lãnh đạo, tổ chức, thực hiện ở các cấp. Lãnh đạo các sở, ban ngành, quận, huyện, thị xã của thủ đô Hà Nội đã phát biểu ý kiến, phân tích những thuận lợi và khó khăn trong công tác thực hiện Chương trình 02-CTR-TU của Thành ủy giai đoạn 2016-2020. Các vấn đề được Thành ủy đặt ra tại Hội nghị giao ban quý I như xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các địa phương được triển khai tích cực (đã xây dựng được 38 mô hình tại 12 huyện); cấp giấy chứng nhận cho người dân sau dồn điền đổi thửa cơ bản hoàn thành (đã cấp 611.370/625.257 giấy chứng nhận, đạt gần 98%).

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong thực hiện Chương trình 02-Ctr/TU. Đồng thời, đặc biệt chú ý đến các vấn đề như: thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghiệp cao, khơi thông vốn sản xuất cho nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hình thành các vùng chuyên canh chất lượng cao, giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, công tác đào tạo nghề và xây dựng nếp sống văn minh khu vực nông thôn./.

Tiến Vũ

CÔNG TRÌNH PHÂN LỬ ĐẬP ĐÁY: KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM VÀ LÀM VIỆC



Vừa qua, tại Công trình phân lũ Đập Đáy, Sở NN&PTNT Hà Nội vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 ngày Bác Hồ về thăm và làm việc (17/7/1962 – 17/7/2017).

Đập Đáy nằm ở hạ lưu cầu Phùng - huyện Đan

Phượng là công trình trị thủy đặc biệt quan trọng của cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Đập được xây dựng từ những năm 1934 – 1937, với hai nhiệm vụ chủ yếu là Phân lũ sông Hồng để bảo vệ cho Hà Nội và các tỉnh hạ du; Chống lũ, chống úng cho những vùng ven sông Đáy.

Cách đây 55 năm, ngày 17/7/1962, trong chuyến đi kiểm tra tiến độ tu bổ đê điều ở các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây và Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên tinh thần cán bộ, công nhân công trình phân lũ Đập Đáy. Phát huy truyền thống là đơn vị được Bác Hồ về thăm, trong 55 năm qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của Ban Quản lý công trình Phân lũ Đập Đáy, nay là BQL công trình phân lũ sông Đáy (Sở NN&PTNT Hà Nội) tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn để quản lý, vận hành, duy

tu, bảo dưỡng cụm công trình đầu mỗi phân lũ sông Đáy đúng quy trình, quy phạm, bảo đảm cho cụm công trình luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ trước mỗi mùa mưa bão.

Tại lễ kỷ niệm, Tập thể và các cá nhân của Ban

quản lý công trình phân lũ sông Đáy đã vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của Bộ NN&PT-NT, UBND thành phố, Sở NN&PTNT và Công đoàn Ngành vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cụm công trình phân lũ sông Đáy hiện nay gồm Đập Đáy, kênh dẫn Cẩm Đình – Hiệp Thuận và 3 cống (Vân Cốc, Cẩm Đình, Hiệp Thuận). Theo Quy trình vận hành cụm công trình đầu mỗi phân lũ sông Đáy ban hành kèm theo Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội, việc vận hành cụm công trình đầu mỗi phân lũ sông Đáy phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy trong mùa kiệt với lưu lượng tối đa 100m³/s. Đưa nước thường xuyên trong mùa lũ (từ tháng 6 đến tháng 10) với lưu lượng tối đa 450m³/s nhưng không làm ngập các bãi sông nơi có các hoạt động kinh tế cao, không làm ngập bãi Vân Cốc đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc tiêu nước trong mùa mưa. Thoát được lưu lượng tối đa 2.500m³/s khi xuất hiện lũ có chu kỳ lặp lại lớn hơn 500 năm trên hệ thống sông Hồng hoặc xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều khu vực nội thành Hà Nội, sự cố trong quản lý điều hành hồ chứa.

Lưu Phương

SƠ KẾT CÔNG TÁC THỨ Y 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THỨ Y

Chi cục Thú y Hà Nội vừa tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống ngành Thú y Việt Nam (11/7/1950 – 11/7/2017) và sơ kết công tác thú y 6 tháng đầu năm 2017.

Năm 2017, đánh dấu mốc son 67 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thú y Việt Nam nói chung và ngành Thú y Hà Nội nói riêng (11/7/1950 – 11/7/2017). Phát huy truyền thống của Ngành, Chi cục Thú y Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào sự thành công chung của ngành Nông nghiệp và PTNT Hà Nội.

6 tháng đầu năm 2017, Chi cục Thú y đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Chi cục đã tổ chức tiêm phòng đại trà đợt I và tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, tỷ lệ tiêm phòng đạt và vượt kế hoạch được giao; triển khai 4 đợt đại trà vệ sinh tiêu độc với tổng diện tích phun đạt 172 triệu m². Đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng và giám sát sự lưu hành virus cho thấy nhiều loại vaccin cho tỷ lệ bảo hộ cao như tai xanh: 100%, dịch tả: 92%, cúm gia cầm: 80,8%. Công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các quận, huyện, thị xã được thực

hiện thường xuyên, nghiêm túc do đó dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố ổn định, một số ổ dịch nhỏ lẻ được phát hiện, khoanh vùng, xử lý kịp thời nên dịch không lây lan diện rộng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và quản lý an toàn thực phẩm; công tác thanh, kiểm tra; công tác xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh... đều được Chi cục Thú y thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả. 6 tháng đầu năm, Chi cục đã tổ chức thanh, kiểm tra hơn 9.770 lượt cơ sở, qua đó xử lý vi phạm 755 trường hợp.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết: Kế hoạch 6 tháng cuối năm, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, Chi cục sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tới từng hộ, thôn, xóm, cụm dân cư. Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra cũng sẽ được tăng cường, đặc biệt là thời điểm cuối năm./.

Lưu Phương

“NHỊP CẦU NHÀ NÔNG” ĐƯA KINH NGHIỆM SẢN XUẤT ĐẾN NÔNG DÂN MỸ ĐỨC



Nhằm phổ biến những kiến thức kỹ thuật đồng thời giải đáp thắc mắc của bà con nông dân về mọi lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp, vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mỹ Đức đã diễn ra hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” do Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức.

Mỹ Đức là huyện thuần nông, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Một trong những trở ngại của chính quyền UBND huyện là làm sao tạo ra được các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, có đầu ra thuận lợi. Vì

vậy, yêu cầu nâng cao kiến thức kỹ thuật để ứng dụng KHKT vào sản xuất là cần thiết. Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” thực sự là cơ hội tốt để bà con nông dân Mỹ Đức được trao đổi với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp về kinh nghiệm sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao.

Tại hội thảo, đã có hơn 80 câu hỏi được các chuyên gia trong ban cố vấn giải đáp, trong đó lĩnh vực trồng trọt - BVTV với trên 30 câu hỏi; chăn nuôi - thủy sản 30 câu hỏi và khoảng 20 câu hỏi liên quan đến các chính sách phát triển nông nghiệp của huyện và thành phố. Các câu hỏi phong phú, đa dạng về nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả, đặc biệt là cây bưởi Diễn, kỹ thuật thâm canh giống lúa mới, năng suất chất lượng, kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật phòng trị bệnh cho cá...

Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” thực sự là diễn đàn kết nối nhà khoa học và nhà nông, giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con nông dân./.

Nguyễn Thúy

TẬP HUẤN KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ CÂY DƯỢC LIỆU CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO



Thực hiện kế hoạch đào tạo tập huấn năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao cho cán bộ khuyến nông các trạm trực thuộc trung tâm và khuyến nông viên cơ sở với nội dung kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Giảng viên của lớp tập

huấn là các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Viện Dược liệu và Viện Bảo vệ thực vật.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên đã được trang bị những kiến thức về đặc điểm sinh học; công dụng; kỹ thuật trồng và chăm sóc; kỹ thuật thu hoạch, chế biến và bảo quản các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: bạch chi, cà gai leo, nghệ vàng, diệp hạ châu, đinh lăng,...

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn thực hành tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội (đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) về kỹ thuật trồng một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Với phương pháp tập huấn lý thuyết kết hợp với thực hành tại hiện trường, kết thúc khóa tập huấn, các học viên đã nắm chắc được kiến thức, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng vào công tác khuyến nông tại địa phương nơi mình công tác./.

Tiến Vũ

CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH CHO GIA SÚC MÙA MƯA LŨ

Vào mùa mưa là thời điểm khó khăn đối với người chăn nuôi gia súc, do thiếu thức ăn và dịch bệnh dễ phát sinh, trong đó dịch bệnh là yếu tố gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Để hạn chế tối đa những thiệt hại cho đàn vật nuôi người chăn nuôi cần chủ động phòng chống các bệnh thường gặp trên vật nuôi trong mùa mưa lũ như chướng hơi dạ ở gia súc nhai lại, hội chứng ỉa chảy, bệnh tụ huyết trùng, bệnh ký sinh trùng...

1. Hội chứng tiêu chảy

* Nguyên nhân: Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa ẩm, đồng cỏ, chuồng trại bị ô nhiễm tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển bám vào thức ăn và theo nguồn nước xâm nhập vào cơ thể gây bệnh.

- Do gia súc ăn thức ăn nhiễm khuẩn, ôi thiu, thức ăn quá nhiều đạm thay đổi thức ăn đột ngột dẫn đến rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy.

- Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng gặp nhiều ở gia súc non do miễn cảm với mầm bệnh và nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột.

* Triệu chứng: Gia súc ăn ít hoặc bỏ ăn, không nhai lại, uống nhiều nước, sau đó ỉa lỏng, ban đầu phân chỉ là màu xám, vàng có mùi tanh, da nhẵn nhoe do mất nước.

* Phòng bệnh: Định kỳ tiêu độc chuồng trại bãi chăn thả bằng các loại thuốc sát trùng như Han iodine 5%, Vikonr. Vôi bột...

- Tẩy giun sán định kỳ bằng Vimectin và Fasiolodine (2 lần/ 1 năm)

- Cho vật nuôi ăn thức ăn không ôi thiu, không mốc, không thay đổi thức ăn đột ngột

- Che chắn chuồng nuôi những ngày mưa gió lớn, tránh dính nước mưa.

* Điều trị: Cách ly vật nuôi bị bệnh, vệ sinh, che chắn chuồng trại giữ ấm cho gia súc.

- Bổ xung điện giải để bù nước cho cơ thể. Nếu tiêu chảy nặng cần truyền nước sinh lý để chống mất nước.

- Dùng một trong các loại kháng sinh chống nhiễm khuẩn đường tiêu hóa như Oxytracyclin, colistin, kanamycin... theo hướng dẫn nhà sản xuất.

- Đối với bê, nghé non cần lưu ý đến các nguyên nhân gây ỉa chảy còn có thể do ký sinh trùng như giun đũa hay cầu trùng biểu hiện các triệu chứng

như sau:

+ Ỉa chảy do giun đũa: Gia súc non có biểu hiện bụng căng, lông dựng, nằm im một chỗ, ban đầu đi ỉa phân cứng như viên bi, phân màu đen sau chuyển sang màu xám sền sệt sau đó ngả màu trắng như xi măng lỏng, mùi tanh khắm.

Cho uống hoặc tiêm các loại thuốc trị ký sinh trùng như: Tetramisol, menbendazon, Hanmectin ...

+ Ỉa chảy do cầu trùng: Gặp ở gia súc non với triệu chứng ỉa chảy, con vật cong lưng rặn nhưng phân ra ít, phân lẫn máu và có dịch nhày phủ bề mặt. Điều trị bằng một trong số các loại thuốc sau: Cocizet Nitrofurazone, phenolthiazin, sulfamerazin, sulfadimerazin với liều lượng và cách dùng ghi trên nhãn thuốc.

2 Bệnh chướng hơi dạ cỏ (Trâu, bò, dê, cừu,...)

* Nguyên nhân: Do thức ăn: cỏ, thân lá cây non chứa nhiều nước, thức ăn bị dính nước mưa, thức ăn ôi thiu, nấm mốc, gia súc ăn quá nhiều các loại thức ăn tinh bột dễ lên men và sinh hơi.

- Thay đổi nhiệt độ đột ngột dẫn đến rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường tiêu hóa

* Triệu chứng lâm sàng: Gia súc kém ăn, bỏ ăn, không nhai lại, đứng choãi chân ra phía trước, sùi bọt mép, miệng ngáp ợ hơi liên tục.

- Các triệu chứng tiếp theo như bụng căng như quả bóng, lõm hông bên trái căng phồng, con vật có hiện tượng khó thở do phổi bị chèn ép, lỗ mũi mở to.

- Các triệu chứng trên xảy ra kế tiếp nhau và rất nhanh trong khoảng vài giờ, nếu không điều trị kịp thời con vật có thể chết do ngạt thở.

* Cách phòng và trị bệnh.

- Phòng bệnh: Tránh để gia súc ăn thức ăn thô xanh dính nước, nếu thức ăn quá non cần bổ sung rơm khô, cỏ khô để giảm lượng nước trong thức ăn.

+ Không cho gia súc ăn quá nhiều thức ăn tinh, thức ăn giàu đạm, thức ăn chứa chất dễ lên men sinh hơi.

+ Không nên chăn thả gia súc khi trời mưa.

- Trị bệnh: Khi thấy gia súc có dấu hiệu trên để gia súc nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh, thoáng mát, nơi có nền dốc, để gia súc đứng ở tư thế đầu cao giúp gia súc dễ thở.

Dùng rơm, cỏ khô chà sát vùng dạ cỏ theo chiều kim đồng hồ nhằm kích thích nhu động dạ cỏ.

Cho uống một trong các loại dung dịch sau:

+ Dung dịch thuốc tím: 1gr/1 lít nước, uống 3 – 5 lít.

+ Nước dưa chua: 3- 5 lít.

+ Bia hơi: 3 – 5 lít.

+ Có thể sử dụng bài thuốc nam sau để điều trị cho gia súc: Tỏi 50-100 gam, lá trầu không 200 gam, gừng 100 gam, phèn chua 10 gam, dọc khoai nước 500 gam, muối ăn (NaCl) 30-50 gam. Giã nhỏ hoà 1-2 lít nước, vắt kiệt, bỏ bã, cho uống để chống lên men sinh hơi.

+ Dùng tay kéo lưới gia súc ra, tay còn lại sát gừng đã được giã nhỏ lên lưới để kích thích cơ thực quản co bóp đẩy hơi ra ngoài.

+ Sau khi thực hiện các việc trên nếu bệnh không giảm cần báo ngay cho cán bộ thú y đến điều trị kịp thời.

3. Bệnh Tụ huyết trùng

* Nguyên nhân và cách truyền lan bệnh

- Bệnh do vi khuẩn *Pasteurella multocida* gây ra, bệnh lây từ thức ăn, nước uống hay từ chất thải của động vật ốm sang động vật khỏe.

- Ở nước ta bệnh xảy ra quanh năm nhưng phát mạnh nhất vào mùa mưa do vi khuẩn lây lan theo

nước và bám vào thức ăn.

* Triệu chứng.

Bệnh thường ở thể cấp tính đối với trâu bò, con vật có biểu hiện: Không nhai lại, sốt cao đột ngột 40-42°C; chảy nước mắt, nước mũi; niêm mạc mắt, miệng, mũi, xuất huyết đỏ sẫm.

- Hầu sưng to, gia súc đi lại khó khăn do sưng thùy hạch lâm ba vai, đùi.

- Một số gia súc bị thể đường ruột thì xuất hiện các triệu chứng ỉa chảy dữ dội, phân lẫn máu.

- Lúc gần chết, trâu bò bệnh nằm liệt, đái ra máu, thở rất khó, xuất huyết ở các niêm mạc mắt, mũi.

Trường hợp quá cấp tính thì gia súc đột nhiên sốt cao đến 42°C, con vật điên cuồng, đập đầu vào thành chuồng, chết nhanh trong 24 giờ.

Gia súc bệnh không chết sẽ chuyển ra mãn tính, ruột viêm lúc ỉa chảy, lúc táo bón, viêm khớp, viêm phế quản và phổi mãn tính, khỏi bệnh trong vài tuần nhưng thường gây rạc.

* Phòng và trị bệnh

Tiêm phòng vaccin tụ huyết trùng 6 tháng một lần và tiêm trước mùa mưa lũ

- Chăm sóc nuôi dưỡng gia súc tốt đảm bảo sức đề kháng với bệnh./.

Vương Thị Chung

CHỦ ĐỘNG ĐỂ PHÒNG MƯA LỚN, NGẬP ÚNG DO MƯA BÃO TẠI VÙNG NUÔI THỦY SẢN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết cơn bão số 2 sau khi tiến vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dự kiến có thể sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng tại những vùng trũng. Để chủ động phòng, chống mưa lớn, giảm thiệt hại cho những vùng nuôi trồng thủy sản đề nghị các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện một số biện pháp như sau;

- Thường xuyên kiểm tra gia cố bờ bao, cống bọng. Nếu không đắp bờ được nên dùng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để bao xung quanh ao, chèn chân lưới kỹ, cần kiểm tra lưới mỗi ngày để khắc phục trường hợp rách trống chân lưới gây thất thoát cá nuôi.

- Bố trí đặt cống hoặc máy bơm để chủ động tiêu xả nước trong ao, đề phòng nước tràn bờ;

- Chuẩn bị lưới, đặng chắn, dụng cụ cuốc xẻng gia cố sửa chữa hệ thống bờ bao, cống khi có tình

huống xấu xảy ra.

- Lưu ý các sự cố về điện, đề phòng rò rỉ điện, tránh các tai nạn thương tích do hở điện.

Phòng bệnh cho cá sau mưa bão:

- Dùng vôi bột với liều lượng 10kg/100m² rải xung quanh bờ ao để hạn chế phèn và mầm bệnh từ bờ ao trôi xuống.

- Trong mùa mưa bão nước ao vẫn đục và pH giảm đột ngột do mưa lớn, do vậy cần dùng vôi nông nghiệp hòa nước tạt đều khắp ao 1-3 kg/100m³ nước để làm trong nước ao, cân bằng pH.

- Vào những ngày âm u, mưa lớn cần giảm hoặc ngừng cho ăn để tránh thức ăn dư thừa gây ô nhiễm nước và gây lãng phí.

- Chủ động tăng cường dinh dưỡng cho vật nuôi trước mùa mưa bão để tăng sức đề kháng, tránh xảy ra dịch bệnh sau mưa bão./.

Lê Thị Tân Huyền

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

HÀ NỘI: CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG DO MƯA, BÃO SỐ 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão số 2 (tên quốc tế: Talas) đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Dự báo đến 22h tối 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10. Những giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, duy trì cấp bão với gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 9-10 khi đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 2 mưa lớn có thể kéo dài ở các tỉnh miền Bắc. Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các Doanh nghiệp thủy lợi tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Thường xuyên theo dõi diễn biến mưa và tình hình ngập úng để có biện pháp chống úng kịp thời, chú ý khoanh vùng diện tích lúa gieo sạ, các vùng có nguy cơ bị ngập úng cao để có các phương án xử lý nhanh, tiêu úng kịp thời;

- Huy động các lực lượng khơi thông cửa các cống tiêu, giải phóng dòng chảy...trước khi có mưa lớn xảy ra do hoàn lưu bão, đảm bảo tiêu nước nhanh chóng cho các vùng có nguy cơ ngập úng;

- Đối với diện tích cây rau màu, cây công nghiệp

ngăn ngừa vụ Mùa trên đất chuyên màu, chú trọng tiêu thoát nước khi mưa lớn. Chỉ đạo bón thúc ngay lúa đang đẻ nhánh, hạn chế bón đạm đơn, bón cân đối lượng đạm để hạn chế bạc lá, nhất là giống Bắc thơm số 7, HT1...; đối với trà lúa đã đẻ nhánh, bón thúc bằng kali, lượng bón từ 2-3kg/sào.

- Thực hiện theo phương án phục hồi sản xuất nông nghiệp sau úng lụt số 44 ngày 22/05/2017 của Tiểu ban Phục hồi sản xuất – Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Thành phố;

2. Đối với các Doanh nghiệp thủy lợi

Thường xuyên theo dõi diễn biến mưa và tình hình ngập úng để có biện pháp chống úng kịp thời, tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn hồ đập và các công trình thủy lợi; cử cán bộ thường trực, tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định.

3. Chi cục Bảo vệ thực vật, các Trung tâm Khuyến nông, Phát triển cây trồng

- Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát tình hình sản xuất, diễn biến mưa bão, tổng hợp tình hình sản xuất nông nghiệp, kịp thời ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết nhằm giảm tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra;

- Phối hợp với các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phương án khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa bão;

- Giới thiệu thông tin, địa chỉ cung cấp giống tin cậy để giúp nhân dân vùng ngập úng khi có nhu cầu khôi phục sản xuất nông nghiệp./

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI HỒ THƯỢNG NGUỒN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG XẢ LŨ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3466/UBND-KT triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khi các hồ thượng nguồn hệ thống sông Hồng xả lũ.

Theo đó, để chủ động đối phó với lũ lớn trên hệ thống sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, UBND thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan thông tin về việc xả lũ các hồ chứa; chủ động đảm bảo an toàn trong trường hợp có xả lũ trên hệ thống sông Đà, sông Hồng, sông Đuống; thông báo cho nhân dân ở những vùng thấp, trũng

có khả năng bị ngập hoặc có nguy cơ bị sạt lở biết để chủ động phòng tránh; tăng cường kiểm tra, kiên quyết sơ tán nhân dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực bãi nổi giữa sông đến nơi an toàn.

Yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công trên sông, ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp... chủ động thu hoạch hoa

màu ở những vùng bãi có nguy cơ bị ngập lụt và luôn đề phòng nguy hiểm.

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện; cần thiết tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Có phương án bảo vệ tài sản, kho tàng, hàng hóa của nhà nước và nhân dân ở những vùng có khả năng bị ảnh hưởng của lũ; di chuyển chất cháy, nổ, hóa chất độc hại ra khỏi vùng bãi sông; đảm bảo an toàn về điện.

Tăng cường kiểm tra đê, kè, cống, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng về đê điều; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Thực hiện trực ban 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ

KHUYẾN CÁO SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP THEO MÙA VỤ TRỒNG RỪNG

Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn số 1040/TCLN-PTR gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khuyến cáo sản xuất lâm nghiệp theo mùa vụ trồng rừng.

Về thông tin dự báo thời tiết, dự báo các tháng cuối năm, khả năng xuất hiện El Nino giảm xuống 40-50% so với các dự báo trước đây. Dự báo trong cả mùa bão năm 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, dự báo có khoảng 3-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền nước ta và tập trung ở khu vực Trung bộ.

Thời kỳ mưa nhiều, tập trung có khả năng ngắn hơn so với trung bình nhiều năm. Tháng 7-8/2017 là giai đoạn có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng nhiều nhất và lượng mưa trong các tháng 7-9 và tháng 12/2017 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Mùa mưa 2017 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ kết thúc sớm, tại Trung bộ có khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng cuối năm. Nhiệt độ trung bình từ tháng 7-12/2017 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm.

Căn cứ cơ sở dữ liệu theo dõi của Tổng cục Lâm nghiệp, thời điểm từ tháng 7 đến tháng 9 là mùa vụ trồng rừng của hầu hết các tỉnh trên toàn quốc. Một số loài cây trồng lâm nghiệp trồng chính như

điển biến của mưa, lũ; chủ động xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các tình huống sự cố do mưa, lũ, thiên tai gây ra. Báo cáo kịp thời khi các sự cố xảy ra và báo cáo hàng ngày (trước 16 giờ) về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố mọi diễn biến mưa, lũ, sự cố xảy ra trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, tổng hợp về diễn biến mưa, lũ trên sông, tiến trình xả lũ các hồ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai phòng chống mưa lũ của các địa phương; kịp thời tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả, xử lý sự cố do mưa lũ và việc xả lũ của các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng gây ra./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

cây mọc nhanh gồm: các loài keo, bạch đàn, mỡ, bồ đề, xoan, tếch. Cây bản địa gồm: lát hoa, sa mộc, vối thuốc, lim xanh. Cây lâm sản ngoài gỗ: sơn tra, quế, hồi, trầu, trám. Cây trồng ven biển gồm: bần, trang, sù, đước, mấm,...

Về yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị giống cây trồng đảm bảo số lượng và chất lượng giống tốt, kiểm soát, xác định nguồn gốc giống theo quy định. Xử lý thực bì, cuốc, lấp hố, trồng, chăm sóc, bón phân,... đúng hướng dẫn kỹ thuật.

Căn cứ dự báo khí tượng thủy văn nêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các tỉnh tranh thủ trồng rừng vào những ngày râm mát, có mưa, không trồng những ngày nắng nóng, hạn hán kéo dài, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ; trồng rừng ngập mặn vào thời điểm gió yếu, sóng biển thấp và thủy triều rút. Chú ý phòng trừ một số loài sâu bệnh hại chủ yếu như: bệnh lở cổ rễ, rơm lá Thông, sâu ăn lá keo, bệnh khô lá sa mộc, khô lá, đốm lá, sâu cánh cứng hại Hồi; dế, mối ăn cây non....

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở địa phương triển khai trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo mùa vụ, đảm bảo hiệu quả và hoàn thành kế hoạch năm 2017./.

TX (Theo ĐCSVN)

14 TỶ ĐỒNG XỬ LÝ CẤP BÁCH SẠT LỞ BỜ HỮU SÔNG NHUỆ

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ thuộc địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.

Cụ thể, xây dựng công trình kè hộ chân lát mái bảo vệ bờ hữu sông Nhuệ, xã Mỹ Hưng, kết hợp cải tạo mặt đê với chiều dài khoảng 210m chia làm 2 đoạn: Đoạn 1 từ K25+650 đến K25+750 qua địa bàn thôn Quảng Minh; đoạn 2 từ K26+750 đến K26+860 qua thôn Đan Thầm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 14 tỷ đồng từ ngân sách TP. Thời gian thực hiện trong năm 2017 - 2018.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội được giao làm chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

trình thẩm định, phê duyệt; toàn bộ quá trình tổ chức quản lý, thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư, thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Trong quá trình nghiên cứu, thiết kế, lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phải đề xuất nhiều phương án để phân tích, tính toán, lựa chọn phương án thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán đảm bảo an toàn, bền vững công trình trên cơ sở tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục trên tất cả các mặt. Đồng thời, bảo đảm việc đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư./.

NT (Theo Chinhphu.vn)

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG MƯA, BÃO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Theo dự báo của của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cơn bão số 2 là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, diễn biến phức tạp; Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, để chủ động phòng, chống bão số 2 gây ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đề nghị Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã và Trạm Khuyến nông các quận Ven đô tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cơn bão số 2, đồng thời tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Đối với cây trồng:

- Khẩn trương hướng dẫn các hộ nông dân tháo cạn nước đê, khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng;

- Với rau, hoa cây ăn quả cần khuyến cáo nông dân vét sâu các rãnh luống, đào sâu các đầu luống để thoát nước nhanh, kịp thời khi bị ngập, không để nước ngập lâu trong ruộng gây thối rễ, thối cây; đồng thời chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung cấp rau;

- Đối với diện tích lúa, rau màu ít bị ảnh hưởng sau bão cần khuyến cáo các biện pháp chăm sóc kịp thời như bón thúc, xới xáo làm cỏ, phun thêm phân bón qua lá cho lúa, rau màu để cây nhanh phục hồi.

2. Đối với chăn nuôi:

- Cần chú ý gia cố, cố định chuồng nuôi cho thêm chắc chắn để tránh gió, bão làm đổ, gây tổn hại chuồng. Che chắn chuồng nuôi nhằm tránh mưa tạt, gió lùa, đột ướt;

- Vệ sinh chuồng trại, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước. Định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng vôi bột, thuốc sát trùng (như Vikol, Benkocid, Haniodine...) để hạn chế tối đa mầm bệnh trong chuồng nuôi;

- Đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, đối với trâu bò, bò sữa cần chủ động dự trữ nguồn thức ăn xanh. Lưu ý trong những ngày mưa, bão cần thực hiện tốt việc bảo quản thức ăn tinh do thời tiết ẩm thấp, mưa đột làm thức ăn tinh hay bị nấm mốc;

- Với những nơi chuồng nuôi có khả năng bị ngập úng kéo dài cần làm ngay việc khơi thông cống rãnh để nước rút nhanh; khi nước rút cần

vệ sinh cơ giới, tẩy uế môi trường, phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột để hạn chế và ngăn chặn mầm bệnh, đồng thời áp dụng tốt các quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh để nâng cao sức khỏe cho con vật sớm ổn định sản xuất.

3. Đối với nuôi trồng thủy sản:

- Kiểm tra, tu sửa bờ, đập tràn, những chỗ bờ xung yếu gia cố lại, hoặc giăng lưới quanh bờ chống thất thoát cá khi nước tràn. Đảm bảo mực nước ổn định, duy trì nước trong ao cân bằng với nước bên ngoài để phòng mưa to, nước lớn làm vỡ bờ ao; Kiểm tra lồng bè, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào nơi kín gió, có dòng chảy nhẹ để tránh gió bão làm hỏng lồng. Trong trường hợp lồng không thể di chuyển cần hạ độ sâu của lồng để giảm bớt sóng, gió;

- Chủ động thức ăn để đảm bảo cho ăn đầy đủ, đúng liều lượng và bổ sung thêm các loại Vitamin nâng cao sức đề kháng cho thủy sản nuôi;

- Hướng dẫn các hộ nuôi thủy sản dùng vôi rải bờ và triển bờ ao cũng như xử lý ao sau mưa để ổn định môi trường nuôi, chuẩn bị lưới chắn bờ để phòng ao nuôi bị tràn bờ;

Đối với các mô hình khuyến nông và các dự án vay vốn quỹ Khuyến nông, phân công cán bộ chuyên môn bám sát tình hình sản xuất, thường xuyên theo dõi, dự tính, dự báo tình hình mưa, bão ảnh hưởng đến mô hình, tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa, bão gây ra báo cáo thường xuyên, kịp thời về Trung tâm Khuyến nông Hà Nội./.

TTKN Hà Nội

ĐỊA CHỈ XANH

THỊT LỢN HỮU CƠ TIỀN LINH



Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ thủy sản Tiên Linh (xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) được thành lập năm 2016 với 16 thành viên. Năm bắt được xu hướng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và hữu cơ là hướng phát triển bền vững cho nên Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ thủy sản Tiên Linh đã chuyển từ chăn nuôi công nghiệp sang chăn nuôi an toàn sinh học và hữu cơ.

Anh Trần Quang Tùng – GD Hợp tác xã cho biết, nhận định được khó khăn của chăn nuôi lợn công nghiệp, bắt đầu từ tháng 1-2017, các thành viên Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ thủy sản Tiên Linh đã thống nhất chuyển hướng sang chăn nuôi an toàn sinh học và hữu cơ. Hiện nay, Hợp tác xã đang thực hiện chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ và sản xuất theo mô hình chuỗi khép kín do Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật. Quy

mô chăn nuôi 200 con lợn thịt và 50 lợn nái. Toàn bộ khu chuồng trại mới của Hợp tác xã xây dựng đều sử dụng đệm lót sinh học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; thức ăn do Hợp tác xã tự phối trộn với các nguyên liệu như cám mì, khô dầu đậu tương, ngô... Hợp tác xã cũng đang hoàn thiện khu giết mổ đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y, công suất từ 30 đến 50 con lợn/ngày. Ngoài ra, Hợp tác xã còn có trang trại với quy mô chăn nuôi 3.000 lợn thịt và 400 lợn nái tại tỉnh Phú Thọ. Định hướng phát triển trong thời gian tới của Hợp tác xã cũng sẽ chuyển trang trại này sang chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ để có thêm nguồn hàng thịt lợn sạch cung cấp cho thị trường Hà Nội.

Bên cạnh chăn nuôi lợn, Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ thủy sản Tiên Linh còn kết hợp chăn nuôi 2.000 con gà và 5ha nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học. Sản phẩm chăn nuôi sau khi giết mổ sẽ được sơ chế, đóng gói bao bì và bảo quản ở nhiệt độ mát hoặc cấp đông nhằm phục vụ các sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông và các sản phẩm thủy sản đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm tới người tiêu dùng Thủ đô.

HTX Chăn nuôi dịch vụ thủy sản Tiên Linh

Địa chỉ: Xã Tiên Phong, huyện Ba Vì

Đại diện: Ông Trần Quang Tùng

Điện thoại: 0968.662.222./.

Lưu Phương

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP

TS. NGÔ VĂN VIỄN - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN BTVT

Câu hỏi: Cách phòng và trị ruồi vàng, bọ xít hại cây mướp và bí đao?

Trả lời: Ruồi vàng và bọ xít là hai loại sâu hại nguy hiểm trên cây mướp và bí đao.

Ruồi vàng thường gây hại trên quả ngay từ khi mới đậu quả đến khi quả mướp hay bí đao được thu hoạch. Ruồi cái trưởng thành dùng ống đẻ trứng chích vào quả, đẻ trứng và gây hiện tượng xì mủ trên quả. Người trồng mướp, bí thường gọi là quả bị ong châm. Trưởng nở thành sâu non (thường gọi là dòi) ăn thịt quả ở bên trong và gây thối quả.

Biện pháp trừ ruồi vàng phức tạp. Ruồi trưởng thành có cánh bay xa từ ruộng này sang ruộng khác, từ vùng này qua vùng khác. Do vậy cần tiến hành phòng chống trên diện rộng mới có hiệu quả. Các biện pháp phòng chống có hiệu quả bao gồm: Vệ sinh đồng ruộng, thu gom và tiêu hủy quả mướp, bí bị ruồi gây hại trên ruộng và tiêu hủy bằng cách đào hố và chôn sâu vào đất; Đặt bẫy Pheromone như: ViZubon - D, Flykil 95EC... để diệt ruồi đực,

Bả Protein như: SOFRI Protein, Ento-Pro.150DD, có pha thêm thuốc Regent 800wp hoặc Karate 2.5EC ... để diệt cả ruồi đực và ruồi cái.

Bọ xít hại mướp và bí đao. Bọ xít trưởng thành có màu nâu sẫm, hình lục giác (có sáu cạnh). Bọ xít non và trưởng thành chích hút trên cuống lá, nụ hoa, hoa, quả non, trên thân và các nhánh của cây mướp, cây bí đao. Bị hại nặng cây mướp, bí đao chuyển màu vàng, lá rụng sớm, quả nhỏ và méo mó. Mật độ bọ xít cao làm giảm năng suất và chất lượng quả mướp và quả bí đao.

Biện pháp phòng chống có hiệu quả bao gồm: Thăm đồng thường xuyên, dùng dụng cụ giết bọ xít trưởng thành, dùng tay ngắt các ổ trứng trên cây và tiêu hủy. Khi mật độ bọ xít non cao có thể dùng các loại thuốc: Actara 25EC, Oshin 20WP, Acimetin 5 EC... phun theo nguyên tắc 4 đúng và phun vào buổi chiều mát hoặc buổi sáng khi ruộng đã khô sương./.

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

QUỐC OAI: LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH TRỒNG RAU HỮU CƠ

Với việc mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác trong sản xuất nông nghiệp, anh Vương Sỹ Lực (xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) đã có thu nhập cao và ổn định từ mô hình trồng rau hữu cơ trong nhà lưới. Hiện nay khu vườn rộng 2ha của gia đình anh cho thu nhập trên 700 triệu đồng mỗi năm.

Được biết, anh Lực đã tìm hiểu và đi học hỏi ở các địa phương khác về cách trồng rau hữu cơ trong nhà lưới. Sau 3 năm thực hiện, anh Lực cho biết, hiệu quả kinh tế từ mô hình này mang lại vượt trội so với phương pháp canh tác thông thường.

Trồng rau hữu cơ đã hạn chế được các dịch bệnh trên cây trồng. Do đó, năng suất, giá thành các loại rau, củ, quả không những cao lại được người dân tin dùng. Hàng hóa sản xuất ra đến đâu được người tiêu dùng đặt mua hết đến đó. Không những thế, ưu điểm của mô hình là sản lượng rau tăng từ 10 – 15%, cùng thời gian quay vòng thời vụ cũng tăng từ 5 vụ/năm lên 10 vụ/năm. Nhờ có sản phẩm quanh năm, ngay cả vào mùa mưa, nên mỗi sào rau gia đình anh có thể thu nhập 40 triệu đồng/năm. Hiện nay gia đình anh chủ yếu gieo trồng những loại rau ăn lá như rau cải, rau thơm, rau muống...

Anh Lực chia sẻ, theo kinh nghiệm anh thường xuyên canh tác luân canh các loại rau khác nhau để

tránh hại đất và có lợi cho cây trồng. Trên đầu mỗi luống rau đều cắm biển ghi nhật ký xuống giống cũng như thời gian sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để tiện theo dõi chăm sóc. Ngoài hệ thống giàn được xây dựng kiên cố, anh cũng đầu tư xây dựng bể chứa nước với hệ thống lọc hiện đại.

Anh Lực cho biết, toàn bộ quá trình chăm sóc cho rau màu anh chỉ dùng các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ. Thời gian bón phân và phun thuốc anh đều ghi nhật ký cụ thể, đảm bảo an toàn không còn tồn dư thuốc khi thu hoạch. Ngoài ra, việc trồng rau trong nhà lưới cũng ngăn ngừa được côn trùng phá hoại nên giảm tối đa lượng thuốc trừ sâu. So với sản xuất thông thường, lượng thuốc trừ sâu giảm từ 2 - 3 lần phun/vụ. Hiện nay, toàn bộ rau sạch trong nhà lưới của gia đình anh đều được các DN ký hợp đồng thu mua cả năm. Trung bình mỗi ngày gia đình anh xuất bán từ 4 – 6 tạ rau các loại, với giá ổn định 1 năm từ 8.000 – 10.000 đồng/kg. Với việc ký hợp đồng dài hạn như vậy, thu nhập của gia đình anh luôn bảo đảm ổn định. Ngoài ra, gia đình anh còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng./.

NT (Theo KTĐT)

Đối với mặt hàng lương thực: Tuần qua, giá các mặt hàng lương thực nhìn chung giữ ổn định. Gạo Khang dân phổ biến ở mức giá 10.000 - 11.000 đ/kg, gạo Bắc thơm giá dao động từ 13.500 - 14.000 đ/kg, gạo Xi 23 giá vẫn phổ biến từ 10.500 - 11.500 đ/kg, gạo hương thơm Điện Biên có giá 13.000 - 15.000 đ/kg, gạo Bắc Thơm Hải Hậu 13.500 - 16.000 đ/kg, gạo tám thơm Thái Lan giá bán trên thị trường hiện nay phổ biến ở mức từ 18.000 - 22.000 đ/kg. Đối với các mặt hàng đậu đỗ các loại giá bán trên thị trường cũng giữ ổn định; đậu xanh có vỏ giá 40.000 - 50.000 đ/kg, đậu đen có giá: 48.000 - 50.000 đ/kg, lạc nhân giá phổ biến từ 45.000 - 50.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trong tuần qua, giá lợn hơi xuất chuồng tại các huyện ngoại thành Hà Nội đã tăng mạnh. Đầu tuần trước giá 25.000 - 28.000 đồng/kg thì tới hôm nay đã ở mức 38.000 - 42.000 đồng/kg, cá biệt có nơi còn bán được giá 45 nghìn đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi xuất chuồng trên địa bàn huyện Thường Tín, Ứng Hòa 45.000 đồng/kg, Đan Phượng 38.000 đồng/kg, Thanh Trì 42.000 đ/kg còn tại thị xã Sơn Tây là 39.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, giá bán lẻ các mặt hàng thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng tăng trung bình khoảng 20.000 - 30.000 đ/kg tùy từng loại thịt; thịt lợn móng sấn: 75.000 - 80.000 đ/kg; thịt lợn ba chỉ giá từ 80.000 - 85.000 đ/kg; thịt lợn nạc thăn có giá 90.000 - 100.000 đ/kg; xương sườn loại ngon 95.000 - 100.000 đ/kg, thịt bò giá từ 220.000 - 260.000 đ/kg; Đối với mặt hàng gia cầm trong tuần ít biến động, gà ta hơi giá từ 100.000 - 110.000 đ/kg,

giá gà ta nguyên con làm sẵn giá dao động từ 150.000 - 160.000 đ/kg, gà công nghiệp làm sẵn giá từ 45.000 - 50.000 đ/kg; giá vịt hơi dao động từ 36.000 - 40.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn có giá 55.000 - 65.000 đ/kg. Còn giá các loại thủy hải sản vẫn giữ mức giá trung bình: Cá trắm, cá chép giá từ 55.000 - 60.000 đ/kg, Cá rô phi: giá 38.000 - 40.000 đ/kg, cua đồng: 150.000 - 180.000 đ/kg, ngao: 15.000 - 20.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần qua giá bán lẻ các mặt hàng rau xanh tại các chợ giữ ổn định. Rau muống, mùng tơi, rau ngót: 3.000 - 4.000 đ/mớ, cà chua 20.000 - 25.000 đ/kg; Khoai tây có giá 12.000 - 13.000 đ/kg, mướp hương, cá tím, bắp cải giá 10.000 - 12.000 đ/kg. Đối với các mặt hàng trái cây trên thị trường hiện nay vẫn rất phong phú và giá cả cũng ổn định; Cam sành có giá 50.000 - 60.000 đ/kg; nho tím có giá từ 60.000 - 70.000 đ/kg, dưa hấu miền Nam 14.000 - 18.000 đ/kg, măng cụt giá từ 30.000 - 40.000 đ/kg, dưa vàng 25.000 - 30.000 đ/kg, đào mỏ quạ giá từ 25.000 - 30.000 đ/kg, chôm chôm, nhãn có giá 45.000 - 50.000 đ/kg

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay nhu cầu sử dụng phân bón cho chăm sóc cây lúa của người dân đã tăng song giá các mặt hàng phân bón trên thị trường vẫn giữ ổn định. Tại một số đại lý giá bán lẻ mặt hàng phân bón như sau: Đạm urê ngoại 8.500 - 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3: Giá bán 4.000 - 4.600 đ/kg, Kali giá 9.000 - 9.500 đ/kg, Supe lân có giá 3.800 - 4.000 đ/kg./.

TX (TH)

* Thị trường thế giới

CẨM-PU-CHIA ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO SANG TRUNG QUỐC

Theo số liệu mới nhất của Ban thư ký Dịch vụ một của Phục vụ Xuất khẩu gạo Cẩm-pu-chia cho biết, xuất khẩu gạo trong 6 tháng đầu năm đạt 288.562 tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó xuất khẩu gạo sang Trung Quốc chiếm 94.000 tấn so với 37.000 tấn xuất sang Pháp và 25.000 tấn xuất sang Ba Lan.

Ông Hean Vanhan - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cẩm-pu-chia cho biết, mặc dù con số xuất khẩu trong sáu tháng đầu năm là tích cực, tuy nhiên xu hướng tăng trưởng chậm. Ông kêu gọi khu vực tư nhân tăng cường năng lực và đảm bảo các lệnh quốc tế để đẩy mạnh tiềm năng xuất khẩu, đảm bảo các hợp đồng xuất khẩu gạo lớn hơn.

Ông dự kiến rằng với tốc độ hiện tại, Cẩm-pu-chia chỉ có thể xuất khẩu được 600.000 tấn gạo trong năm 2017 - như vậy số lượng gạo xuất khẩu một lần nữa giảm so với mục tiêu 1 triệu tấn.

Mặc dù năm 2017, Cẩm-pu-chia đã đạt được hạn ngạch là 200.000 tấn gạo cho Trung Quốc, và sẽ đạt 300.000 tấn vào năm tới, nhưng ông Vanhan cho

biết nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung trong nước. "Chúng tôi đã đạt được hạn ngạch từ Trung Quốc, tuy nhiên nguồn cung còn chưa đáp ứng được, có quá nhiều rào cản xuất khẩu"- ông Vanhan nói.

Ông Moul Sarith, Tổng thư ký Liên đoàn Lúa gạo Cẩm-pu-chia (CRF), cho biết: "Để đạt được các hạn ngạch mới cho mở rộng xuất khẩu gạo, chúng ta cần chính phủ trợ giúp cho ngành lúa gạo bằng cách cố gắng đạt được các hợp đồng giữa Chính phủ với Chính phủ. Liên đoàn Lúa gạo Cẩm-pu-chia luôn hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu."

Tuy nhiên, ông Sarith cũng cho biết giá gạo thế giới đang bắt đầu tăng lên, gạo thơm tăng lên 690 USD/ tấn so với mức 630 USD/ tấn năm ngoái, trong khi gạo trắng trị giá khoảng 450 USD/ tấn, tăng 30 USD.

Ông cũng nhấn mạnh: "Năm nay ngành công nghiệp gạo của chúng tôi đang trong tình hình tốt hơn năm ngoái, tuy nhiên, chúng tôi vẫn không cạnh tranh được với các nước láng giềng"/.

TX (Theo TTKNQG)

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 17 tháng 7 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mễ Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vối Thường Tín	Chợ Mỹ Đình Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	6.500	6.500	6.500	5.800	7.000	6.200	7.000		7.000	7.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	10.000	12.000	10.000	10.500	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	15.000	15.000	13.500	13.000	14.000	13.500	14.500	15.000	15.000	15.000
4	Gạo Xi dèo	loại 1	13.000	12.000	12.000	10.500	13.000	11.500	12.500	12.000	12.500	13.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	15.000	18.000	16.000			17.000	16.000	16.000	15.000	17.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000	17.500	15.000	13.500		16.000	16.000	15.000	16.000	15.500
7	Gạo tám Thái	loại 1		17.000	18.000	14.000		16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	25.000	25.000	25.000	22.000	25.000	25.000	26.000	28.000		25.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1		30.000		22.000	30.000	25.000	32.000	30.000		35.000
10	Đậu tương	loại 1		24.000			20.000	20.000		24.000	25.000	20.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1		43.000	45.000	40.000	50.000	40.000	48.000	50.000	45.000	45.000
12	Lạc nhân	loại 1	48.000	50.000	44.000	50.000	50.000	45.000	55.000	50.000	52.000	50.000
13	Đậu đen	loại 1	45.000	45.000			50.000	48.000	55.000	55.000	45.000	45.000
14	Đạm urê ngoại	loại 1	7.200	8.500	8.000	8.700	9.500	8.500	9.000	10.000	10.000	9.000
15	NPK 5.10.3 Văn Điển (giá tại Đlý)	loại 1	4.000	5.000	5.000	4.100	4.000	4.600	4.000	5.500	4.500	4.500
16	Kali	loại 1	7.400	9.200	8.500	10.500	9.500	9.000	9.000			10.000
17	Lân Văn Điển	loại 1	3.000	5.000	3.500	3.800	4.000	3.800	3.500	4.500	4.000	4.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 17 tháng 7 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mè Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Văn Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Mỹ Đình Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tạ Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn hơi	loại 1	38.000	40.000	39.000	45.000	38.000	45.000	40.000		38.000	42.000
2	Thịt lợn mỡ sấn	loại 1	70.000	80.000	65.000	80.000	55.000	60.000	70.000	80.000	75.000	80.000
3	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	80.000	90.000	70.000	90.000	70.000	80.000	80.000	90.000	80.000	90.000
4	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	75.000	80.000	75.000	85.000	60.000	70.000	75.000	75.000	70.000	80.000
5	Thịt bò thăn	loại 1	240.000	250.000	250.000	250.000	270.000	220.000	240.000	220.000	260.000	260.000
6	Thịt bò mỡ	loại 1	220.000	240.000	240.000	240.000	250.000	210.000	250.000	210.000	250.000	230.000
7	Gà ta hơi	loại 1	100.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	110.000	100.000	100.000	120.000
8	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	120.000	130.000	125.000	130.000	150.000	160.000	150.000	120.000	130.000	150.000
9	Gà công nghiệp hơi	loại 1	28.000	38.000	28.000	30.000	30.000	28.000	40.000		35.000	40.000
10	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1		50.000	60.000	50.000	45.000	45.000		60.000	50.000	
11	Vịt hơi	loại 1	40.000	35.000	38.000	33.000	32.000	36.000	40.000	40.000	35.000	40.000
12	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	55.000	60.000	65.000		65.000	55.000	75.000	60.000	55.000	60.000
13	Ngan hơi	loại 1	53.000	50.000	55.000	50.000	55.000	50.000	60.000	60.000	50.000	60.000
14	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1	65.000	70.000	80.000	70.000	82.000	65.000	80.000	70.000	65.000	85.000
15	Cá chép > 1kg	loại 1	60.000	55.000	60.000	55.000	60.000	55.000	58.000	50.000	60.000	50.000
16	Cá trắm > 2kg	loại 1	60.000	60.000	50.000	55.000	60.000	55.000		65.000	55.000	60.000
17	Cá quả	loại 1	90.000	125.000		130.000	120.000	100.000	10.000	100.000	90.000	110.000
18	Ngao	loại 1	20.000	18.000	18.000	15.000	20.000	16.000	18.000	17.000	20.000	20.000
19	Tôm sú	loại 1		370.000	400.000	300.000		320.000	380.000	320.000	350.000	380.000
20	Tôm đồng	loại 1	150.000	150.000	190.000	150.000	200.000	180.000	190.000	180.000	200.000	180.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 17 tháng 7 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Văn Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Mỹ Đình Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành Miền Nam	loại 1	40.000	45.000	50.000	50.000		40.000	45.000	40.000	45.000	40.000
2	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	15.000	16.000	15.000	15.000	18.000	14.000	15.000	17.000	18.000	16.000
3	Quýt Sài Gòn	loại 1	30.000	45.000	45.000	50.000	45.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4	Vải	loại 1	25.000	30.000	20.000	30.000	25.000	25.000	35.000	30.000	30.000	25.000
5	Đào	loại 1	30.000	35.000	25.000	35.000	30.000	35.000	30.000	30.000	25.000	25.000
6	Nhãn	loại 1	40.000	40.000	40.000	50.000	45.000	40.000	50.000	45.000	40.000	40.000
7	Dưa vàng	loại 1	30.000	35.000	30.000	30.000	25.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
8	Chôm chôm	loại 1	40.000	50.000	30.000	45.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	40.000
9	Mãng cụt	loại 1	38.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	35.000	30.000	30.000
10	Thanh long ruột đỏ	loại 1	30.000	30.000	28.000	30.000	35.000	30.000	30.000	35.000	30.000	35.000
11	Cà chua	loại 1	25.000	30.000		25.000		30.000	25.000	20.000	20.000	30.000
12	Bí đao	loại 1	10.000	10.000	9.000	12.000	12.000	10.000	13.000	10.000	12.000	12.000
13	Khoai tây	loại 1	13.000	15.000	14.000	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	10.000	10.000	8.000	12.000	10.000	10.000	15.000	12.000	12.000	13.000
15	Bắp cải	loại 1	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	12.000	10.000	18.000
16	Bầu sao	loại 1	10.000	12.000	8.000	10.000	10.000	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000
17	Dưa chuột	loại 1	14.000	13.000	10.000	14.000	10.000	13.000	15.000	12.000	10.000	15.000
18	Rau muống (mớ)	loại 1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
19	Mướp hương	loại 1	10.000	12.000	8.000	12.000	12.000	10.000	12.000	15.000	10.000	12.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	500	3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	4.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	25.000	25.000	18.000	28.000	30.000	22.000	20.000	25.000	30.000	25.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	loại 1	1.500	3.000	2.000	4.000	3.000	2.500	3.000	4.000	3.000	3.500

**GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC**
Ngày 17 tháng 7 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Yên Bái	Thái Nguyên	Nam Định
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	6.500	6.500	6.800
2	Gạo Xi dền	loại 1	12.000	12.500	12.000
3	Đậu tương	loại 1	25.000	24.000	26.000
4	Đậu xanh có vỏ	loại 1	45.000	46.000	48.000
5	Lạc nhân	loại 1	50.000	50.000	50.000
6	Miến dong	loại 1	45.000	48.000	45.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	40.000	40.000	42.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	70.000	75.000	80.000
9	Gà ta hơi	loại 1	115.000	105.000	110.000
10	Gà công nghiệp hơi	loại 1	30.000	32.000	35.000
11	Ngan hơi	loại 1	55.000	60.000	55.000
12	Vịt hơi	loại 1	38.000	40.000	40.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	240.000	220.000	250.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	4.000	4.000	4.000
15	Trứng chim cú (10 quả)	loại 1	6.000	5.500	6.000
16	Tôm sú	loại 1	450.000	420.000	430.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	90.000

**GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC**
Ngày 17 tháng 7 năm 2017

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Yên Bái	Thái Nguyên	Nam Định
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	15.000	16.000	15.000
2	Nhãn	loại 1	40.000	40.000	45.000
3	Đào	loại 1	25.000	28.000	30.000
4	Vải	loại 1	25.000	30.000	25.000
5	Thanh long	loại 1	30.000	28.000	30.000
6	Cà rốt	loại 1	15.000	12.000	12.000
7	Hành tây	loại 1	20.000	18.000	18.000
8	Khoai tây	loại 1	13.000	12.000	15.000
9	Cà chua	loại 1	25.000	25.000	30.000
10	Mướp hương	loại 1	12.000	12.000	15.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	20.000	22.000	20.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	60.000	58.000	60.000
13	Bí đao	loại 1	10.000	12.000	12.000
14	Bắp cải	loại 1	12.000	15.000	13.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	45.000	45.000	48.000
16	Bí đỏ	loại 1	10.000	10.000	12.000

DỰ BÁO

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 30 ngày tới
1	Công ty CP chế biến thực phẩm sạch 3F Đại diện: Nguyễn Thị Minh Thuận	Đường Văn Trì - phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội ĐT: 0938.296.789	Kinh doanh thịt lợn rừng, thịt gà, trứng gà	- Bán: Thịt lợn rừng, thịt gà, trứng gà với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Công ty TNHH Thực phẩm sinh học Yummyvn Đại diện: Khuất Thị Thanh Hương	Số nhà 47 ngõ 32/48 đường Đỗ Đức Dục - phường Mễ Trì - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội ĐT: 0972.666.656	Kinh doanh thịt lợn sinh học	- Bán: Thịt lợn sinh học với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Công ty CP Thương mại Lan Vinh Đại diện: Nguyễn Thị Lan	Thôn Đỗ Xá - xã Yên Thường - huyện Gia Lâm - Hà Nội ĐT: 0914.911.535	Kinh doanh thịt gà	- Bán: Thịt gà với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Công ty CP Công nghệ thực phẩm Vinh Anh Đại diện: Đào Quang Vinh	Xã Văn Bình - huyện Thường Tín - Hà Nội ĐT: 0989.099.536	Kinh doanh thịt lợn, giò	- Bán: Thịt lợn, giò với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	HTX nông nghiệp Phụng Châu Đại diện: Nguyễn Đình Hanh	Xã Phụng Châu - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 02433.718377	Rau an toàn	- Bán: Các loại rau an toàn với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận
2	HTX nông nghiệp Tốt Động Đại diện: Nguyễn Thị Thụ	Xã Tốt Động - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0984.778.215	Rau an toàn	- Bán: Các loại rau an toàn với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận
3	HTX nông nghiệp Nam Phương Tiến Đại diện: Nguyễn Chiến Thắng	Xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 02433.132426	Rau an toàn	- Bán: Các loại rau an toàn với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận
4	HTX nông nghiệp Tân Tiến Đại diện: Đỗ Đăng Bình	Xã Tân Tiến - huyện Chương Mỹ - Hà Nội ĐT: 0987.411.791	Rau an toàn	- Bán: Các loại rau an toàn với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận

NHU CẦU MUA BÁN CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 30 ngày tới
1	Cửa hàng kinh doanh hải sản Đại diện: Nguyễn Văn Trường	Chợ thương mại Cầu Bươu - huyện Thanh Trì - Hà Nội ĐT: 0966.019.225	Các loại hải sản	- Bán: Các loại hải sản với số lượng lớn (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận.
2	Hộ kinh doanh gà, vịt Đại diện: Kiều Thị Oanh	Chợ Sắn - huyện Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0974.116.613	Kinh doanh gà, vịt	- Bán: Gà, vịt sống với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận.
3	Hộ kinh doanh gà, vịt Đại diện: Nguyễn Văn Hợp	Chợ Sắn - huyện Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 02433.684.185	Kinh doanh gà, vịt	- Bán: Gà, vịt sống với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận.
4	Hộ kinh doanh hải sản Đại diện: Nguyễn Thị Tân	Chợ Sắn - huyện Thạch Thất - Hà Nội ĐT: 0982.213.653	Các loại hải sản	- Bán: Các loại hải sản với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Hoàng Văn Lặng	Xã Thạch Thán - huyện Quốc Oai - Hà Nội ĐT: 01666.843.126	Chăn nuôi lợn	- Bán: Lợn thịt với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Bùi Văn Tiến	Xã Thạch Thán - huyện Quốc Oai - Hà Nội ĐT: 0971.342.549	Chăn nuôi lợn	- Bán: Lợn thịt với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Phạm Ngọc Thuần	Xã Tô Hiệu - huyện Thường Tín - Hà Nội ĐT: 0973.619.517	Chăn nuôi lợn	- Bán: Lợn thịt với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận
4	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Thị Minh	Xã Tô Hiệu - huyện Thường Tín - Hà Nội ĐT: 0978.985.166	Chăn nuôi lợn, ngan, vịt thương phẩm	- Bán: Lợn thịt, ngan, vịt thương phẩm với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua (bán): Hà Nội và các vùng lân cận

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Cơ sở sản xuất miến dong Đại diện: Nguyễn Đình Quý	Xóm Thống Nhất - xã Dương Liễu - huyện Hoài Đức - Hà Nội ĐT:02433.666.571	Sản xuất miến dong	- Bán: Miến dong với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Hà Nội và các vùng lân cận
2	Cơ sở sản xuất bún Đại diện: Nguyễn Chí Duyệt	Thôn Minh Hòa 2 - xã Minh Khai - huyện Hoài Đức - Hà Nội ĐT:0124.937.8820	Sản xuất bún	- Bán: Bún các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Hà Nội và các vùng lân cận
3	Cơ sở sản xuất bún Đại diện: Đặng Tài Thanh	Thôn Cao Hạ - xã Đức Giang - huyện Hoài Đức - Hà Nội ĐT:0936.234.398	Sản xuất bún	- Bán: Bún các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Hà Nội và các vùng lân cận
4	Cơ sở sản xuất bánh kẹo Đại diện: Ngô Văn Lộc	Xóm Thăng Lợi - xã La Phù - huyện Hoài Đức - Hà Nội ĐT:02433.845.680	Bánh kẹo	- Bán: Bánh kẹo các loại với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Hà Nội và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ liên hệ	Ngành nghề SX - KD	Nhu cầu trong 15 ngày tới
1	Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Côn Hà Đại diện: Trương Anh Minh	Xã Phương Thiện - Thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang ĐT: 0912.411.102	Rau an toàn	- Bán: Các loại rau an toàn với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Trong tỉnh và các vùng lân cận.
2	Tổ hợp tác sản xuất Rau An Toàn Đại diện: Phạm Hồng Giang	Thôn Sơn Thái Hà - xã Ngọc Đường - Thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang ĐT: 01256.658.633	Rau an toàn	- Bán: Các loại rau an toàn với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Trong tỉnh và các vùng lân cận.
3	Tổ hợp tác sản xuất Rau An Toàn Đại diện: Vương Trung Chất	Xã Phương Thiện - Thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang ĐT: 01686.834.068	Rau an toàn	- Bán: Các loại rau an toàn với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Trong tỉnh và các vùng lân cận.
4	Tổ hợp tác sản xuất Rau An Toàn Đại diện: Đào Thị Hồng	Thôn Tà Vải - xã Ngọc Đường - Thành phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang ĐT: 01682.764.296	Rau an toàn	- Bán: Các loại rau an toàn với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng) - Khu vực mua bán: Trong tỉnh và các vùng lân cận.